

## เครือข่ายครู จีสพฐ. เร่งสร้างปัญหาบรรจุ ผอ. - รองผอ.รร.ทั่วประเทศ

นำเสนอเมื่อ : 3 พ.ค. 2558

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา -

เครือข่ายผู้ผ่านการเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา จากทั่วประเทศแถลงจี สพฐ. เร่งแก้ไขปัญหาการชะลอเรียกบรรจุตำแหน่งเหตุขอสอบมีปัญหา ส่งผลต่อสิทธิการเข้าสู่ตำแหน่ง ระบุผู้สอบกว่า 3,700 คน ไม่นับใจ ซ้ำไม่ใช้ความผิดผู้สอบ ชูหากยังเฉยเตรียมรวมพลังพบ รว.ศึกษาธิการ

วันนี้ (3 พ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา กลุ่มเครือข่ายผู้ผ่านการเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากทั่วประเทศนำโดยนายสุวิทย์ รักจันทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ผ่านการพัฒนา ร่วมกันแถลงจุดยืนกรณี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชะลอการเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกไว้ก่อน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการตรวจสอบ ทบทวนเฉลยคำตอบ และประมวลคะแนนภาค ก ให้ถูกต้องชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนั้น ส่งผลกระทบต่อสิทธิการเข้าสู่ตำแหน่ง ของผู้ผ่านการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษารวมกว่า 3,700 ราย และทำให้ไม่มีความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพ

ฉะนั้นกลุ่มเครือข่ายผู้ผ่านการพัฒนาฯ รวม 17 ศูนย์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าสู่ตำแหน่ง จึงมีมติร่วมกัน ดังนี้ คือ การประมวลผลคะแนนภาค ก ใหม่ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิของผู้ที่สอบผ่านและได้รับการขึ้นบัญชี พร้อมทั้งผ่านการพัฒนาแล้ว โดยต้องไม่ต่ำกว่าคะแนนเดิม เพราะถือเป็นความผิดพลาดของข้อสอบ และให้ผู้ผ่านการพัฒนาฯ แล้ว ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ภายในวันที่ 16 พ.ค. 2558 เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอ ๘ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6 /ว 19 ลงวันที่ 16 ธ.ค.2557)

ทั้งนี้ทางเครือข่ายจะทำหนังสือส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ดำเนินการตามขอเรียกร้อง หากยังนิ่งเฉยจะมีการหารือเพื่อกำหนดทาที่ ซึ่งอาจจะรวมตัวกันเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาต่อไป

นายสุวิทย์ รักจันทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวว่า การชะลอดังกล่าวไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ที่สอบผ่าน

บางคนญาติพี่น้องมาแสดงความยินดีไปแล้ว และบางคนก็ถูกจัดให้ลงตำแหน่งที่โน่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้ว หากนำกลับมาทำใหม่ ก็อาจจะมีหลายคนเป็นกังวลว่าตัวเองจะหลุดหรือไม่ หรือจะต้องรอกการบรรจุตำแหน่งนานเพียงใด ทั้งที่ความจริงแล้วพวกเราต้องได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.นี้แล้ว วันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไม่มีความชัดเจน จึงขอวิงวอนไปยังผู้ที่รับผิดชอบได้ออกมาตอบให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเป็นธรรมกับพวกเราทุกคนเพราะกรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากผู้สอบ

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์](#) วันที่ 3 พฤษภาคม 2558

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- [แถลงการณ์จตุร่วม ขอคุ้มครองสิทธิผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2558](#)